

Bài Học 5

* 24 Tháng 10 – 30 Tháng 10

Các Nan Đề Khác Của Tiên Tri Giê-rê-mi



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Giê-rê-mi 23:14, 15; Giê-rê-mi 20; Công vụ Các Sứ đồ 2:37; Gióp 3; Giê-rê-mi 18:1-10, 18-23.

Câu Gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã khuyên dỗ tôi, và tôi đã chịu khuyên dỗ; Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. Trọn ngày tôi cứ làm trò cười, và ai cũng nhạo báng tôi” (Giê-rê-mi 20:7).

Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở thành một tín nhân của Đức Chúa Giê-su và cố gắng thi hành thánh ý của Ngài, Cơ Đốc Nhân sẽ nhanh chóng nhận thức rằng đường đời theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng và hanh thông. Chúng ta đã được báo trước về tương lai đầy sóng gió này trong 2 Ti-mô-thê 3:12 “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-su Christ, thì sẽ bị bắt bớ.” Đây là một bài học chua cay mà tiên tri Giê-rê-mi đã đích thân linh hội.

Tuy nhiên, với một đức tin không lay chuyển, chúng ta có thể nhận chân được tại sao cuộc đời lại nhiều lúc phong ba. Nắm vững được chân lý này sẽ trang bị cho chúng ta sự can đảm vững vàng bước tới. Khi hứng chịu những thử thách và những đau khổ đầy bất công, chúng ta không nên vội vàng kết luận đời sống là vô nghĩa và vô ích. Kết luận như vậy là theo lối suy nghĩ của người đời. Cơ Đốc nhân hiểu được phần nào cái nhìn bao quát và niềm hy vọng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho nhân loại. Từ kiến thức và hy vọng ấy, chúng ta sẽ được dồi dào thêm sức. Tiên tri Giê-rê-mi cũng có kiến thức như vậy, nhưng đôi khi ông ta dường như quên mất, và vì thế, đã lo lắng quá đáng về các thử thách xảy ra trong đời.

Các Thầy Tế Lễ Và Tiên Tri Buôn Thân, Bán Thánh

Đức Giê-hô-va đã xử trí một số hành vi gian ác nào ở xứ Giu-đê? Một số tội ác nào đã bị tiên tri Giê-rê-mi lên án? Xin đọc trong sách Giê-rê-mi 23:14, 15 và Giê-rê-mi 5:26-31.

Các điều liệt kê trên đây chỉ là một phần nhỏ những tội lỗi mà dân sự của Đức Chúa Trời đã phạm. Cả hai thành phần thầy tế lễ và tiên tri đều là bọn “buôn thân, bán thánh.” Và đây chỉ là khởi đầu của hàng loạt các thử thách mà tiên tri Giê-rê-mi sẽ phải đương đầu.

Hai thành phần trên đã phạm nhiều loại tội ác khác nhau. Có loại là sự sa ngã của cấp lãnh đạo. Họ xui khiến người khác phạm tội “đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác của mình” (Giê-rê-mi 23:14). Ngay cả khi Đức Chúa Trời cảnh báo về sự đoán phạt hầu đến, họ vẫn tiếp tục nhờn nhờ, vì được các tiên tri giả trấn an rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Trong khi đó, vì quá xa cách Đức Chúa Trời, họ quên hết mạng lệnh của Ngài là phải quan tâm chăm sóc trẻ thơ cô cút, và binh vực những người nghèo đói (Giê-rê-mi 5:28). Trên mọi phương diện, quốc gia Do Thái đã hoàn toàn bại hoại. Trước thực trạng này của con dân Ngài, phần lớn Kinh Thánh nói về nỗ lực của Đức Chúa Trời, cố gắng kêu gọi con cái lầm lạc của Ngài nên quay bước trở về. Dầu cho họ đã từng xấu xa đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn sẵn lòng tha thứ, chữa lành và ngay đến tái tạo tâm hồn bệnh hoạn của họ. Nhưng nếu họ vẫn khăng khăng khước từ, Ngài biết phải làm sao bây giờ?

Thứ Hai * 26 Tháng 10

Tiên Tri Giê-rê-mi Trong Gông Cùm

Dân Giu-đa đã đón nhận sứ điệp của tiên tri Giê-rê-mi như thế nào? (Giê-rê-mi 20:1-6)

Không ai hoan hỉ trong lòng khi mình là mục tiêu của các lời cảnh cáo gay gắt. Quản đốc Pha-ru-sơ cảm thấy rất bị xúc phạm. Như bất kỳ ai khác, phản ứng thoát tiên của quản đốc là từ chối chấp nhận sứ điệp nghe thật trái tai ấy. Và trong vị thế đòi hỏi phải tuân thủ luật pháp quốc gia (Phục truyền Luật lệ Ký 25:1-3), quản đốc bắt đánh đòn và cùm tay, cùm chân tiên tri Giê-rê-mi. Đến ngày hôm sau thì ông cho thả tiên tri. Nhưng kinh nghiệm đờn đau và tủi nhục đó vẫn không đánh gục được ý chí của tiên tri Giê-rê-mi muốn cảnh báo đồng bào mình về thảm họa diệt vong sắp đến. Một trong những tai họa tiên tri báo trước có liên hệ đến quản đốc Pha-ru-sơ và gia đình ông ta. Thật vậy, chẳng bao lâu sau, các lời của tiên tri đã được ứng nghiệm. Gia đình quản đốc Pha-ru-sơ trở thành tấm gương nhục nhã thảm hại cho tất cả những ai mục kích cảnh họ bị xiềng xích kéo lê qua nước Ba-by-lôn làm phu tù. Đây cũng là lần đầu sách Giê-rê-mi nhắc đến Ba-by-lôn, là nơi dân Do Thái sẽ bị lưu đày. (Khi theo dõi các diễn biến trong sách Giê-rê-mi, xin lưu ý rằng các đoạn hay ngay cả một phần của các đoạn không được sắp xếp theo đúng với thứ tự thời gian lịch sử của các biến cố.)

Thử tưởng tượng bạn là đối tượng của một lời tiên tri bất lợi. Theo bạn nghĩ, cảm tưởng đầu tiên của bạn sẽ là gì, và xin đối chiếu cảm tưởng ấy với cảm tưởng lúc sau, khi đã có dịp suy nghĩ chín chắn hơn về lời cảnh cáo trên?

Thứ Ba * 27 Tháng 10

Lòng Nóng Như Lửa Đốt

Hãy Đọc trong sách Giê-rê-mi 20:7-14. Tiên tri Giê-rê-mi thổ lộ tâm tình gì? Tâm sự của ông bày tỏ thế nào về nhân tính của ông cũng như nhân tính của chính chúng ta?

Lời lẽ của tiên tri Giê-rê-mi mới nghe dường như hơi phạm thượng. Người đọc thắc mắc tại sao tiên tri lại dám than trách rằng Đức Chúa Trời đã lừa gạt ông, trong khi thật ra chính Ngài đã căn dặn rõ ràng từ trước, ngay lúc ông mới bắt đầu hành đạo, rằng ông sẽ gặp nhiều khó khăn trong chức vụ. Thế mà ông vẫn than trách Chúa, “Mỗi lần tôi nói thì cất tiếng kêu la; tôi kêu rằng: Bao ngược và hủy diệt! Vì lời của Đức Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười.”

Nhưng đồng thời, sách Giê-rê-mi 20:9 cũng mang một ý nghĩa rất quan trọng khác. Ý đó là gì?

Tiên tri Giê-rê-mi chắc hẳn cũng đã muốn bỏ cuộc và ngừng giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, nhưng chân lý của Ngài giống như một ngọn lửa nóng đang cháy bùng bùng trong xương tủy và trong con tim của ông. Đây là tấm gương sáng ngời về một cá nhân ý thức được bốn phận quan trọng của mình. Dầu cho phải xương tan thịt nát, dầu cho bị người đời hất hủi cười chê, tiên tri Giê-rê-mi vẫn một lòng sắt son với sứ mạng mà Chúa đã giao truyền. (Sách A-mốt 3:8 và Cô-rinh-tô 9:16 cũng cùng một ý).

Trong những hoàn cảnh truân chuyên, tại sao chúng ta phải tiếp tục tôn vinh Đức Chúa Trời, và luôn cố nhớ tất cả các phương cách mà Ngài đã dùng để biểu lộ tình thương của Ngài đối với chúng ta?

Thứ Tư * 28 Tháng 10

Cái Ngày Đáng Nguyên Rửa

Sách Giê-rê-mi 20:14-18 mô tả thế nào tình trạng tâm trí của tiên tri Giê-rê-mi đối với hoàn cảnh bản thân?

Lời than thân trách phận của tiên tri Giê-rê-mi làm chúng ta nhớ đến tiếng oán than cay đắng của ông Gióp. Hoàn cảnh ông Gióp còn thảm nảo hơn nhiều (đoạn 3 sách Gióp). Ít ra tiên tri Giê-rê-mi còn có sự đảm bảo rằng ông đang thi hành ý chỉ của Đức Chúa Trời, và Ngài luôn ở cạnh bên ông. Nhưng trong thời điểm đó, nỗi thống khổ về tình trạng hiện tại đã hoàn toàn chiếm ngự tâm trí tiên tri. Dầu ông am tường chân lý bao nhiêu, tất cả mô kiến thức ấy cũng đều bị nỗi thống khổ hiện tại làm cho lu mờ.

Nhiều người đôi khi cũng gặp hoàn cảnh khó khăn tương tự. Họ có thể biết hết các lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng sự hiểu biết ấy đã bị nỗi đau buồn hiện tại đẩy ra phía sau. Tuy đó không phải là lối suy nghĩ đúng, nhưng chúng ta có thể thông cảm được. Qua lời tự trách của tiên tri Giê-rê-mi, một lần nữa chúng ta nhìn thấy tiên tri sở hữu đầy nhân tính, cũng như tất cả mỗi người chúng ta.

Đã bao giờ bạn có cùng cảm tưởng như tiên tri Giê-rê-mi? Nếu vậy, bạn đã học được gì từ kinh nghiệm ấy, để giúp bạn có thể đối phó các đau buồn trong tương lai?

Các Âm Mưu Hãm Hại Tiên Tri Giê-rê-mi

Trong việc diễn dịch các lời tiên tri, chúng ta nên áp dụng các nguyên tắc quan trọng nào?
(Giê-rê-mi 18:1-10)

Trong các câu Kinh Thánh vừa kể, chúng ta cũng học được các nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào khác?

Các câu Kinh Thánh ở đây cho biết sự ứng nghiệm của một lời tiên tri tùy thuộc vào nhiều điều kiện. Ngay cả khi Đức Chúa Trời cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên rằng, Ngài sẽ hành phạt họ vì tội ác họ phạm, nhưng nếu họ thật sự hối cải, Ngài sẽ không thi hành dự định đó. Đức Chúa Trời có tiến hành dự định của Ngài hay không còn tùy theo cách con người hồi đáp lời kêu gọi của Ngài.

Dân Y-sơ-ra-ên nghĩ họ đã nắm được lý do gì để triệt hạ tiên tri Giê-rê-mi? Câu trả lời đầy nhân tính của tiên tri là gì? (Giê-rê-mi 18:18-23).

Chắc hẳn tiên tri Giê-rê-mi cũng cảm thấy buồn bực vì bị công kích bởi những kẻ tự xưng là người duy trì pháp luật. Bọn này tuyên bố họ muốn cứu vãn những điều luật pháp dạy dỗ, cùng kho tàng chỉ giáo của các bậc hiền triết, và sự tiên kiến của các tiên tri. Sự tương phản giữa bề ngoài tốt đẹp của bọn người giả hình này và tâm địa rắn rết của họ cho thấy lòng người thật đầy dối trá!

Chúng ta học được gì về thái độ cần phải cẩn thận khi hành động dưới danh nghĩa của Đức Chúa Trời?

Thứ Sáu * 30 Tháng 10

Nghiên Cứu Bổ Túc:

Đây là một trong nhiều chỗ Kinh Thánh đã khẳng định rằng khả năng Đức Chúa Trời biết trước những gì chúng ta quyết định không hề ảnh hưởng đến các quyết định đó. Thật ra, Ngài biết trước các lựa chọn tự do của con người ngay cả trước khi họ quyết định. Đây thêm một bằng chứng rõ ràng nữa để hỗ trợ cho quan niệm nói rằng tiên kiến của Đức Chúa Trời không giới hạn khả năng tự quyết của chúng ta.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1** Không nghi ngờ gì nữa về lẽ thật hứa chắc Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt con cái Ngài. Nhưng làm sao chúng ta có thể thử nghiệm các dẫn dắt đó, để đảm bảo rằng chúng thật sự đến từ Đức Chúa Trời?
- 2** Tiên tri Giê-rê-mi ví von lời Đức Giê-hô-va “trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi.” Bằng cách nào chúng ta cũng có thể giữ được ngọn lửa ấy, để nó tiếp tục âm ỉ cháy trong lòng chúng ta?
- 3** Qua bài học tuần này, chúng ta đã học được phương cách nào có thể giúp chúng ta hiểu được các điều kiện cần thiết cho sự phục hưng và sự cải cách tâm linh? (Suy cho cùng, chẳng phải đó là điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong con cái Ngài hay sao?) Ví dụ, tại sao sự tự ý thức tình trạng tội lỗi của mình lại tối ư quan trọng cho tiến trình phục hưng? Theo chiều hướng suy nghĩ này, tại sao Thập Tự Giá và niềm hy vọng đi kèm cũng rất quan trọng để có được sự phục hưng?